

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH NGUYỄN VĂN BÉ HAI



Tôi tên: Nguyễn Văn Bé Hai, sinh ngày 10/6/1972, tại xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân; quê quán xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh, hiện tạm trú tại nhà số 58E<sub>2</sub>, đường Đinh Tiên Hoàng, khóm 3, phường 8, thành phố Vĩnh Long; và làm việc tại Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long, chức vụ: Hiệu trưởng.

*Thưa bà con cử tri!*

Là một cán bộ y tế, được rèn luyện và trưởng thành từ ngành với các nhiệm vụ chính trị đã trải qua ở địa phương cho đến hiện nay, tôi luôn xác định, cho dù trúng cử hay không trúng cử ĐBQH nhiệm kỳ này, tôi cũng sẽ tích cực làm việc hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển ngành y tế và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao góp phần xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long; và xem đó là trách nhiệm một người cán bộ y tế với nghĩa vụ một công dân cần phải làm.

Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm ĐBQH nhiệm kỳ 2016- 2021, với tư cách của một người đang trực tiếp công tác ngành y tế trong lĩnh vực đào tạo cán bộ y tế, với vai trò mới, tôi tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhất ba nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

*Một là*, để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ y tế trong lĩnh vực đào tạo và nghĩa vụ ĐBQH đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành, và nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

*Hai là*, bản thân tôi luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, ... và các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt vai trò của bản thân trong ngành y tế đối với lĩnh vực đào tạo, là cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; gương mẫu và vận động gia đình, người thân và nhân dân, chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật.

*Ba là*, tôi sẽ phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác trong ngành và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Tôi sẽ tranh thủ nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Để được lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với chính quyền, thảo luận với đoàn về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực liên quan đến việc chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

*Thưa bà con cử tri!*

Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân. Do đó, việc tôi lắng nghe, tiếp thu các ý kiến và nguyện vọng của bà con để thực hiện mục tiêu là không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Đó cũng là mong muốn của tôi để đáp lại sự tin tưởng, tín nhiệm của bà con cử tri.

Một lần nữa, tôi xin kính chúc bà con cử tri và gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống !

Xin chân thành cảm ơn !